

ประกาศเจตจำนงสุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของประเทศและถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ในฐานะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงให้คำมั่นในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือหลักแห่งความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของการเป็นข้าราชการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ยึดมั่นในค่านิยมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย คือ “คุณภาพ คุณธรรม ความสุข” พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยทุกท่าน ได้ยึดมั่นในหลักการนี้ และขอให้ตระหนักเสมอว่า “ความซื่อสัตย์” คือคุณสมบัติของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย และเพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส : ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงานและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ว่าตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาและค่านิยมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตมีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต

๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน : ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๖. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน: มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรในสังกัดสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวนโยบายข้างต้น



(นายทรงวิทย์ ศรีคำ)

สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐